

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Bộc Nhiêu, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

**Tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9
HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

I. Nhóm ý kiến về lĩnh vực giao thông (04 ý kiến)

*** Cử tri xóm Hợp Tiến có 01 ý kiến:**

1. Cử tri Đỗ Duy Quân xóm Hợp Tiến có ý kiến: Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện xây kè tà luy âm đoạn đường bê tông xóm Hợp Tiến đi xã Phúc Lương huyện Đại Từ điểm bị sạt lở đoạn đường gần nhà anh Nguyễn Văn Quý.

+ **Trả lời:** UBND huyện Định Hóa đã có trả lời tại văn bản số: 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa, đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bộc Nhiêu kiểm tra các nội dung theo ý kiến cử tri và thấy ý kiến cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, do nguồn lực của huyện hiện nay còn hạn chế nên không thể thực hiện ngay được, huyện sẽ xem xét đầu tư sớm nhất khi cân đối được nguồn lực. Trước mắt đề nghị UBND xã Bộc Nhiêu vận động nhân dân khắc phục đóng cọc tre dưới chân taluy để tránh sạt lở thêm, cắm các biển báo hiệu để người và các phương tiện qua lại được an toàn)

*** Cử tri xóm Đạo có 01 ý kiến.**

2. Cử tri Ma Văn Đại xóm Đạo có ý kiến Hiện nay trên địa bàn xóm còn tuyến đường nội đồng Thảm Phục, cầu đi qua con suối vào khu sản xuất nhưng chưa được xây dựng bê tông hóa. Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí, vật liệu để cùng nhân dân thực hiện xây dựng đường, cầu phục vụ sản xuất được thuận lợi hơn. Đề nghị các cấp xem xét và xây dựng tuyến kênh mương nội đồng Na Vương, Na Kỳ để phục vụ công tác tưới tiêu được thuận lợi hơn. Ban lãnh đạo xóm có chương trình xây dựng bê tông hóa tuyến đường Na Cỏi đi Na Chập nhưng trong công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn về việc đổ đất san gạt mặt bằng. Do vậy đề nghị UBND xã xem xét tạo điều kiện thuận lợi nhất để ban xóm thực hiện được dự án để phục vụ sản xuất của nhân dân.

+ **Trả lời:** Việc đầu tư xây dựng các công trình trong giai đoạn hiện nay được thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp chi phí xây dựng, mặt bằng thi công,

Vậy để đảm bảo việc thực hiện đầu tư các dự án như cử tri đang đề nghị, UBND xã giao cho Ban quản lý xóm Đạo, xây dựng kế hoạch, họp chi bộ, họp xóm, họp các hộ gia đình hưởng lợi, tổ chức đóng góp kinh phí để làm mặt bằng, đối với

làm đường thì nền rộng đủ từ 4m trở lên, mặt đường rộng từ 3m thì được xem xét đăng ký dự án với UBND xã, khi kiểm tra đủ các điều kiện theo quy định về cấp đường tại nông thôn thì sẽ trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng; Về công tác giải phóng mặt bằng theo cử tri cho biết rất khó khăn về việc đổ đất san gạt mặt bằng, việc này UBND xã có ý trả lời như sau: đối với chủ chương xây dựng công trình đường giao thông theo quy hoạch NTM thì việc san gạt mặt bằng, trước tiên là ưu tiên để tận dụng đắp các vị trí cần mở rộng nền đường đắp, trường hợp có thể gạt tại chỗ mà không làm ảnh hưởng đến dòng chảy, kênh mương thoát nước, không ảnh hưởng đến hộ sử dụng đất liền kề thì ưu tiên tổ chức gạt tại chỗ, ngoài ra có thể kết hợp việc cải tạo các thửa đất nông nghiệp kém hiệu quả như vườn chè bị trũng, úng chết, hoặc cải tạo ruộng chằm lầy nhưng không được làm mất các điều kiện của thửa đất trồng lúa nước và phải thực hiện đúng mục đích nhà nước giao theo quy định.

*** Cử tri xóm Hội Tiến có 02 ý kiến.**

3. Cử tri xóm Hội Tiến có ý kiến: Nhiều diện tích bị ngập lụt không canh tác được. Vậy đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho san lấp, cải tạo mặt bằng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. - Cử tri Lê Hữu Dũng xóm Hội Tiến có ý kiến: Đường lên Nhà văn hóa xóm có nguy cơ sạt lở. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây kè.

+ **Trả lời:** Đối với các thửa đất trũng úng như cử tri phản ánh, hiện nay việc cải tạo san lấp đòi hỏi phải có khối lượng đất để san lấp. Tuy nhiên đất được xếp vào khoáng sản, do đó việc lấy đất để cải tạo san lấp phải được quản lý chặt chẽ tuân thủ quy định định của Luật khoáng sản và Luật đất đai, tuy nhiên một số trường hợp sau khi kiểm tra đủ điều kiện cho phép cải tạo thì Hộ dân được đề nghị làm đơn xin cải tạo gửi đến UBND xã, công chức địa chính nông nghiệp để hướng dẫn làm phương án cải tạo, cam kết với UBND xã trong quá trình cải tạo, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Để tránh trường hợp vi phạm quy định về hủy hoại đất trồng lúa;

Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hay chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang loại đất khác thuộc nhóm đất nông nghiệp thì thực hiện thủ tục hành chính: “chuyển mục đích sử dụng đất”, điều kiện để được thực hiện: phải thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, đồng thời phải được UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng.

4. Cử tri Nguyễn Văn Đoàn xóm Hội Tiến có ý kiến: Tại thửa đất ông Vũ Văn Khải vào mùa mưa bão gây sạt lở đất chảy ra đường gây trơn trượt ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý.

+ **Trả lời:** Đất hiện nay được xếp vào nhóm khoáng sản thông thường, được quản lý theo Luật khoáng sản năm 2010, do đó công tác quản lý tại địa phương là không để người dân tự ý đào đất san lấp, hay vận chuyển đất đi làm vật liệu san lấp, đặc biệt là vận chuyển đất đi để kinh doanh kiếm lợi từ việc khai thác đất.

Vị trí đất ông Vũ Văn Khải đã nhiều lần bị chảy sạt ra đường, ảnh hưởng đến đường giao thông và người, phương tiện đi lại, nguyên nhân ban đầu là do lỗi hành vi tự ý đào đất san lấp của ông Vũ Văn Khải, UBND xã đã 02 lần xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục đất đá chảy ra đường, đến nay cũng chưa thể dứt điểm được do một phần vướng vào các quy định của luật khoáng sản và Luật đất đai, với cấp xã là cấp quản lý trực tiếp, theo quy định không có thẩm quyền cho phép vận chuyển đất đi làm vật liệu san lấp, chỉ khi tại vị trí này đất đá tràn, làm ảnh hưởng đến đường giao thông thì yêu cầu hộ vi phạm khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

II. Nhóm ý kiến về lĩnh vực nông - lâm nghiệp (02 ý kiến)

*** Cử tri xóm Đạo có 02 ý kiến:**

5 - Cử tri xóm Đạo Ông Nguyễn Thanh Kim có ý kiến: Vụ lúa xuân năm 2024 có một số hộ mua giống lúa ở trên mạng, cây lúa cây rất tốt mà không có hạt. Đề nghị UBND tuyên truyền, quản lý về chất lượng giống khi bán ra thị trường.

+ **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã xin trao đổi làm rõ như sau:

Hàng năm vào đầu mỗi vụ sản xuất UBND xã đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai đến các xóm về cung ứng các loại giống lúa, ngô nằm trong bộ cơ cấu giống của tỉnh đã được thẩm định. Tuy nhiên vụ xuân năm 2024 có một số hộ không đăng ký giống qua xóm, xã mà đã tự ý mua giống lúa ở trên mạng kết quả là cây lúa rất tốt mà không có hạt. ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân UBND xã đã rà soát lại trên địa bàn toàn xã có tổng 14 hộ mua giống lúa về cây có hiện tượng như trên. UBND xã đã kịp thời báo cáo với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đồng thời ra văn bản số 113/UBND_NN ngày 29/5/2024 về việc không sử dụng các loại giống lúa ngô .. không rõ nguồn gốc, đặc biệt trên mạng xã hội để chỉ đạo các xóm tuyên truyền cho người dân chỉ sử dụng những giống lúa ngô trong cơ cấu giống của tỉnh, không mua giống trôi nổi trên thị trường, đặc biệt mua qua mạng để tránh thiệt hại về kinh tế cho người dân.

6 - Cử tri xóm Đạo Ông Ma Văn Đại có ý kiến: Thực hiện dự án chè kinh doanh hàng năm đề nghị thay thế từ giống cây chè lai xanh sang giống cây chè có giá trị kinh tế cao hơn như cây giống chè Việt nam 20, Long vân...

- **Giống lúa Bao thai vụ hè thu không đủ cung ứng cho bà con so với danh sách đăng ký. Một số hộ sau đó phải đăng ký cây giống lúa khác.**

- **Nhà nước hàng năm hỗ trợ dự án phát triển sản xuất như lợn, gà...cho hộ nghèo. Đề nghị UBND xã quan tâm vấn đề chất lượng con giống để tăng năng suất cho bà con.**

+ **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã xin trao đổi làm rõ như sau:

Thực hiện Quyết định số 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện triển khai nội dung hỗ trợ trồng chè năm 2024 và kế hoạch số 900/UBND-NN ngày 26/2/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc triển khai đăng ký trồng chè vụ thu năm 2024. Theo đề án phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh, về cơ cấu giống được

hỗ trợ chỉ có 02 giống gồm: LDP1, Kim Tuyên, vì khi xây dựng đề án thì phải có đầy đủ các căn cứ về chủng loại giống, đơn giá giống chuẩn do tỉnh quy định mới đưa vào cơ cấu giống để xây dựng đề án. Vì vậy đối với giống VN 20, Long Vân... theo nguyện vọng của cử tri đề nghị, mặc dù là giống cho giá trị kinh tế cao nhưng chưa có đơn giá giống do tỉnh quy định vì vậy chưa đủ điều kiện để đưa vào cơ cấu giống để xây dựng đề án phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh nên không được hỗ trợ đối với các giống này.

+ **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã xin trao đổi làm rõ như sau:

UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai giống Thực hiện gieo cấy vụ mùa năm 2024 tuy nhiên đang trong quá trình triển khai do công ty Giống cây trồng báo số lượng giống Bao thai khan hiếm Trung tâm DVNN đã ra văn bản số 55/TTDVNN-DVHC ngày 7/6/2024 về tình trạng khan hiếm giống Bao thai. UBND đã thông tin đến các đồng chí trưởng xóm để tuyên truyền cho người dân tự chủ động giống phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để kịp thời cho sản xuất vụ Mùa. UBND chỉ đạo cán bộ khuyến nông và nông dân phối hợp liên hệ với các đại lý uy tín có chất lượng giống tốt để cung ứng giống Bao thai cho các hộ dân đăng ký.

+ **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã xin trao đổi làm rõ như sau:

Năm 2023 và 2024 UBND xã triển khai thực hiện dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể năm 2023 thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn và năm 2024 thực hiện dự án chăn nuôi gà thả vườn đồi.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án UBND xã đã luôn chú trọng về chất lượng con giống, đã liên kết với đơn vị cung ứng con giống có đủ năng lực, uy tín, con giống được kiểm tra đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn con giống khi cấp, có giấy chứng nhận tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên đối với dự án lợn năm 2023 sau thời gian cấp giống khoảng hơn hai tháng trên địa bàn xã có xảy ra dịch bệnh trên đàn lợn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã, trong đó có một số hộ có lợn dự án cũng bị dịch và chết. nguyên nhân do nhiều yếu tố, một phần môi trường có dịch, một phần do khâu chăm sóc còn sơ sài, qua kiểm tra một số hộ máng ăn máng uống chưa được vệ sinh thường xuyên, khi lợn có biểu hiện ốm chưa chủ động trong công tác tiêm phòng và điều trị kịp thời.

III. Nhóm ý kiến lĩnh vực đất đai (03 ý kiến)

* **Cử tri xóm Trung Tâm có 01 ý kiến:**

7. Cử tri xóm Trung Tâm ông Ma Khánh Biên có ý kiến: Gia đình ông đã thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, gia đình đã làm đầy đủ thủ tục và nộp thuế từ năm 2009. Nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy đề nghị UBND xã và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã thông tin trực tiếp đến gia đình, đồng thời hướng dẫn hộ gia đình liên hệ đến cơ quan liên quan để tìm hồ sơ bị Thất lạc, đến nay được sự phối hợp của các cơ quan Kho Bạc nhà nước huyện Định Hóa, Chi cục thuế Phú Lương- Định Hóa, Phòng Tài Nguyên Môi Trường, đến nay đã tìm thấy chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc nộp tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất Phi nông nghiệp (đất ở nông thôn) Cơ quan Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Đang thực hiện hướng dẫn ông Ma Khánh Biên thực hiện các thủ tục tiếp theo. Vậy UBND xã đề nghị Ông Ma Khánh Biên thường xuyên liên hệ đến bộ phận chuyên môn của Phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Định Hóa để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

*** Cử tri xóm Đạo có 01 ý kiến:**

8. Cử tri xóm Đạo Ông Nguyễn Thanh Kim có ý kiến: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Bộc Nhiêu còn nhiều bất cập; do công tác đo đạc hiện nay một số hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại một số hộ chưa được cấp dẫn đến trong canh tác vẫn còn xảy ra tranh chấp mất đoàn kết. Đề nghị UBND xã có kế hoạch đo đạc lại diện tích đất phân định ranh giới rõ ràng để cho nhân dân thuận tiện canh tác.

+ **Trả lời:** Nội dung này chỉ là số ít các trường hợp không phải đại đa số các thửa đất đều bị như vậy. Vấn đề này quan đến trường hợp nào đề nghị cử tri trực tiếp gặp cán bộ địa chính xã để được kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ đo đạc, đăng ký đất đai theo quy định, cấp GCNQSD đất theo quy định.

*** Cử tri xóm Hội Tiên có 01 ý kiến:**

9. Cử tri Nguyễn Thị Hằng xóm Hội Tiên có ý kiến: Về việc cho, tặng, thừa kế đất đai từ Cha, Mẹ cho con. Hồ sơ chuyển nhượng còn nhiều thủ tục. Đề nghị cấp trên xem xét giảm bớt thủ tục hành chính để tránh gây phiền hà cho nhân dân.

+ **Trả lời:** Việc tặng cho quyền sử dụng đất từ cha mẹ cho con hiện nay thực hiện theo quy định về thành phần hồ sơ như sau:

- Giấy chứng nhận QSD đất bản gốc
- Hợp đồng tặng cho từ cha mẹ cho con
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (tờ khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tờ khai thuế Phi nông nghiệp)
- Các giấy tờ liên quan đến nhân thân của các bên tặng cho và bên nhận tặng cho: Bản sao khai sinh người con, để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con cái;
- Giấy CCCD để lấy thông tin lập hồ sơ ban đầu
(Lưu ý: các thủ tục này đều là người sử dụng đất thực hiện và kê khai UBND xã chỉ hướng dẫn)

Như vậy các thủ tục giấy tờ là và quy trình thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con được thực hiện theo quy định hiện hành, không thể thiếu các loại giấy tờ như đã liệt kê ở trên

IV. Nhóm ý kiến về lĩnh vực an ninh (04 ý kiến)

*** Cử tri xóm Hợp Tiến có 01 ý kiến:**

10. Cử tri Đỗ Duy Quân xóm Hợp Tiến có ý kiến: Hiện nay đối tượng nghiện hút ma túy nhiều dẫn đến tệ nạn trộm cắp vặt hay xảy ra. Đề nghị Ban Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự.

+ **Trả lời:** Hằng tháng Công an xã có xây dựng công tác tháng để triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có công tác tuần tra vũ trang, trong quá trình tuần tra chưa phát hiện đối tượng, vụ việc nào. Tuy nhiên cũng đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình (không thả rông chó, mèo, gà, vịt ra đường để cho các đối tượng không có điều kiện phạm tội).

*** Cử tri xóm Hội Tiến có 01 ý kiến:**

11. Cử tri Lê Văn Ngà xóm Hội Tiến có ý kiến: Ban Công an thường xuyên tuyên truyền về Luật Giao thông, Luật Phòng chống ma túy ở các trường học giúp các em nâng cao hiểu biết để phòng tránh.

+ **Trả lời:** Trong năm 2024, Công an xã đã phối hợp 03 trường học trên địa bàn xã Bộc Nhiêu và Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Định Hoá tổ chức tuyên truyền 02 buổi theo Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 được thông qua vào ngày 30/3/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trong thời gian tới Công an xã tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các phụ huynh không giao phương tiện cho con, em mình khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe để điều khiển phương tiện giao thông; gia đình thường xuyên phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục, quản lý các cháu để sớm phát hiện những biểu hiện lệch lạc, lôi kéo của các đối tượng xấu rủ rê sử dụng chất cấm, chất gây nghiện.

*** Cử tri xóm Trung Tâm có 01 ý kiến:**

12. Cử tri xóm Trung Tâm anh Dương Văn Khánh có ý kiến: Hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xảy ra khá phức tạp. Nhiều đối tượng giả danh Công an hoặc dùng hình ảnh của người thân gọi điện hoặc đề nghị người dân truy cập vào đường link mà họ gửi để nhận quà hoặc chuyển tiền

cho người thân, nhiều người đã bị lừa. Đề nghị Ban Công an tích cực tuyên truyền để bà con nâng cao hiểu biết. Tránh bị lừa đảo như thời gian gần đây.

+ **Trả lời:** Ngày 07/11/2024, Công an xã đã phối hợp với Tư pháp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể nhân dân xóm Rịn, trong đó có nội dung tuyên truyền về 10 điểm mới của Luật Căn cước; Đề án 06; Luật giao thông; Luật Phòng chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật PCCC và các phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; các phương thức lừa đảo qua mạng của các đối tượng.

- Công an xã đã phối hợp với Ban Mặt trận Tổ quốc xóm, Trưởng xóm Bực Việt tổ chức 01 buổi tuyên truyền với các nội dung nêu trên đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xóm để nhân dân nắm được những phương thức lừa đảo qua mạng nhằm bảo vệ tài sản của mình.

- Công an xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến 100% các xóm về các nội dung nêu trên. Đề nghị nhân dân đề cao cảnh giác, không cung cấp bất cứ thông tin các nhân của mình cho người không quen biết (không chụp căn cước; không cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền cho bất cứ ai, nếu là người nhà trong gia đình cũng phải xác minh lại thông tin); phối hợp với Công an xã trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tin báo tố giác tội phạm trực tiếp về trụ sở Công an xã hoặc qua các Tổ ANTT ở cơ sở xóm.

- Chú ý: Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... Không làm việc qua điện thoại. Mọi trường hợp các cơ quan tố tụng gọi làm việc qua điện thoại đều là lừa đảo.

*** Cử tri xóm Đạo có 01 ý kiến:**

13. Cử tri xóm Đạo bà Nguyễn Thị Xô có ý kiến: Thẻ căn cước công dân của bà bị sai năm sinh đã đề nghị sửa cách đây hơn một năm đến nay vẫn chưa được. Đề nghị Ban Công an phối hợp với các cấp tạo điều kiện cấp lại thẻ căn cước công dân trong thời gian sớm nhất để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh và trong giao dịch.

+ **Trả lời:** Quy trình tiếp nhận qua Công an huyện, Công an tỉnh, C06 – BCA, do quá trình sản xuất in phôi của BCA còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên để xảy ra trả căn cước muộn cho công dân. Nhưng đến tháng 8/2024, bà Nguyễn Thị Xô đã được nhận căn cước mới để phục vụ các giao dịch của cá nhân. Công an xã cũng mong bà Xô thông cảm và chia sẻ.

V. Nhóm ý kiến về lĩnh vực Quân sự (01 ý kiến)

*** Cử tri xóm Trung Tâm có 01 ý kiến:**

14. Cử tri xóm Trung Tâm anh Dương Văn Khánh có ý kiến: Một số trường hợp trong độ tuổi gọi khám nghĩa vụ quân sự nhưng hàng năm không thấy gọi khám. Đề nghị Ban chỉ huy quân sự xã xem xét.

+ **Trả lời:** Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự hiện hành và căn cứ vào kế hoạch tuyển quân hàng năm của Ban CHQS huyện định hóa. Ban CHQS xã Bộc Nhiều hàng năm luôn tham mưu cho UBND - Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch rà soát công dân trong độ tuổi đủ điều kiện khám sơ tuyển tại xã, công dân trong độ tuổi thuộc diện miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Qua đó sẽ sàng lọc, bình xét những công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện về sức khỏe, cân nặng, triền cao, đạo đức, trình độ văn hóa, vi phạm pháp luật để tổ chức gọi khám sơ tuyển tại xã. Đối với xóm Trung Tâm, Ban CHQS xã hàng năm cũng đã tiến hành phối hợp với Ban xóm tổ chức xét duyệt và sàng lọc những công dân đủ điều kiện sơ tuyển tại xã và cũng sẽ không phát lệnh gọi khám sơ tuyển đối với những công dân không đủ điều kiện về cân nặng, không đủ trình độ văn hóa, những công dân đã di chuyển nghĩa vụ quân sự đi học tại các trường cao đẳng, đại học chính quy.

Trên đây là báo cáo tiếp thu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- 02 Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể chuyên môn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Ngà